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Tillaga skóla- og frístundaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem frestað var á fundi 

skóla- og frístundaráðs 12. nóvember 2019:  

  

Lagt er til að farið verði í loftgæðamælingar í öllum skólum borgarinnar í ljósi þeirra 

tilfella sem komið hafa upp að undanförnu í Hagaskóla og Laugarnesskóla. Þar mældist 

styrkur koltvísýrings of hár með þeim afleiðingum að nemendur fundu fyrir óþægindum 

s.s. slappleika og höfuðverk. 

 
 


